
๑ 

 

รายงานการประชุมผู�บริหารหัวหน�าส�วนราชการ 
หัวหน�าฝ�ายในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ 
วันศุกร�ที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห�องธรรมป2ญญา  ชั้น ๒ องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
----------------------------------------------- 

ผู�มาประชุม 
  ๑.นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์  รอง ป.อบจ. ปฏิบัติราชการแทน ป.อบจ.ชร. ประธานฯ 
  ๒.นายสมชาต ิ  วัฒนากล$า  ผู$อํานวยการสาํนักการช(าง 
  ๓.นางอนงค+      เยาว+ธาน ี  ผู$อํานวยการกองคลัง 

๔.นางนภาภัณฑ+  ต(วนชะเอม  ผู$อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๕.ดร.เกียรติคุณ  จันแก(น   ผอ.กศว.รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ 

  ๖.นางทัชชา      สามัคคีนิชย+  ผอ.กองป5องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๗.นางศศิธร      ดวงใจประเสริฐ  ผอ.กองพัสดุและทรัพย+สิน 
  ๘.นายบุญสม    ฤกษ+อุดม   ผู$อํานวยการส(วนวิศวกรรมการก(อสร$าง  
  ๙.นางสาวสุพิน  สมบูรณ+ชัย  หัวหน$าฝ@ายการเงิน 
  ๑๐.นางสาวสายสมร  ชื่นใจ  หัวหน$าฝ@ายกิจการสภาอบจ. 
  ๑๑.นางสาวอัมไพวรรณ  มณี  หัวหน$าฝ@ายบัญช ี
  ๑๒.นางสายใจ    ไปรเวท   หัวหน$าฝ@ายจัดเก็บรายได$  
  ๑๓.นายทรงวุฒิ   พุทธสิกุลชยั  หัวหน$าฝ@ายวินัยและส(งเสริมคุณธรรม 
  ๑๔.นางสาววรรณพัชร  จินดาขัด  หัวหน$าฝ@ายนโยบายและแผน         
  ๑๕.น.ส.บุญญาพร  นาคนิล  หัวหน$าฝ@ายตรวจติดตามและประเมินผล  
  ๑๖.นางสาวปราณปรียา  โพธเิลิศ  หัวหน$าฝ@ายงบประมาณ 
  ๑๗.นายอดิศร     กาจินา   หัวหน$าฝ@ายทะเบียนพัสดุฯ 
  ๑๘.นางาสาวชฎากาญจน+  สริุนทร+  หัวหน$าฝ@ายจัดหาพัสด ุ
  ๑๙.นายพิสษิฐพงษ+   ปIญญาอินทร+  หัวหน$าฝ@ายเคร่ืองจักรกล  
  ๒๐.นายไพรัช     โจลัตสาห+กุล  หัวหน$าฝ@ายก(อสร$างและซ(อมบํารุง  
  ๒๑.พ.จ.อ.ทวีป   เชี่ยวสุวรรณ  หัวหน$าฝ@ายป5องกันฯ 
  ๒๒.นางจิตรา     กาว ี   หัวหน$าฝ@ายประชุมสภาฯ  
  ๒๓.นายวีระยุทธ   คีลาวงค+  รองผู$อํานวยการ รร.อบจ.เชียงราย 
  ๒๔.นางนัทธยภรณ+   เจี่ยงเพ็ชร+  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
       รก.หัวหน$าฝ@ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล$อม 
  ๒๕.นายดรุณพัฒน+   อินดี   หัวหน$าสป.อบจ. เลขานุการ 
  ๒๖.นางสาวพิมณพรรธน+   จนิดาขัด หัวหน$าฝ@ายบริหารงานท่ัวไป/ ผู$ช(วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ผู�ไม�มาประชุม 
  ๑.นางสาวไพรวรรณ+  อารีย+  หน.ฝ@ายสรรหาและบรรจุแต(งตั้ง รก. ผอ.กจ. (ติดราชการ) 

๒.นางรัชนี       ชูบุบผา   หัวหน$าฝ@ายส(งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ติดราชการ) 
  ๓.นายประจวบ   สายเมืองนาย  หัวหน$าฝ@ายอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน+ (ติดราชการ)
  ๔.นางเชิดทรง   ฤทธิ์จิตเพียร  หัวหน$าฝ@ายพัฒนาอาชพีฯ   (ติดราชการ) 
  ๕.นางสายสมร   ทิพย+โพธิ ์  หัวหน$าฝ@ายนิติการและการพาณิชย+ (ติดราชการ) 
ผู�เข�าร�วมประชุม 
  ๑.น.ส.ศุภิดา       เวียงเงิน  เจ$าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค+การบริหารส(วนจังหวัด ปฏิบัติหน$าที่นายกองค+การบริหารส(วน
จังหวัดเชียงราย มอบหมายให$ นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค+การบริหารส(วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัด
องค+การบริหารส(วนจังหวัดเชียงราย เปOนประธานการประชุมผู$บริหารหัวหน$าส(วนราชการ หัวหน$าฝ@ายในสังกัดองค+การ
บริหารส(วนจังหวัดเชียงราย 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ�งให�ที่ประชมุทราบ 
รองนุชนารถ (ประธานฯ)  ในวันนี้ขอเปPดการประชุม  เน่ืองทางท(านรองบรรเจิด ติดภารกิจประชุมเร่ือง

แผนฯ เปOนการประชุมหัวหน$าส(วนราชการ คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ จากเดิมกําหนดการจะมี
การประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. แต(เนื่องจากมีคณะสื่อมวลชนประเทศจีน หอการค$า
เชียงราย และ ททท. ได$หารือการพัฒนาการท(องเที่ยว ในเชิงการประชาสัมพันธ+               
โดยเห็นว(า อบจ.เชียงราย เปOนหน(วยงานที่มีศักยภาพ ซ่ึงอาจจะมีความร(วมมือกันใน
อนาคตต(อไป 

ผอ.สํานักการช(าง  ในช(วงวันอังคารท่ีผ(านมาได$มีการประชุม โดยมีท(านผู$ว(าฯ เปOนประธานฯ ณ 
สนามกีฬากลางเชียงราย เร่ืองการจัดการแข(งขันกีฬาแห(งชาติ การเตรียมความพร$อม
ของสนามกีฬา ในด$านโครงสร$างสนามกีฬาของจังหวัดเชียงรายยังไม(มีความพร$อมมาก
นัก และไม(ได$มีการปรับปรุง ท(านผู$ว(าฯ ได$กล(าวไว$ว(าอาจจะต$องทําอัฒจันทร+เปOนรูปตัว
ยูด$านที่เปOนการแปรอักษรมีการเชื่อมกัน และทางสํานักช(างจะได$เข$าไปสํารวจเร่ือง
สถานท่ี จึงได$ให$ทางสถาปนิกไปดูแบบท่ี จ.สงขลา 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ�านมา 
ประธานฯ   เปOนการรับรองประชุมคร้ังที่ ๖ /๒๕๖๐ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา 

๑๐.๓๐ น. ณ ห$องประชุมธรรมปIญญา ชั้น ๒  ในรายละเอียดของรายงานการประชุม 
ขอให$ที่ประชุมได$ตรวจสอบ หากท(านเห็นว(ามีข$อความใดที่ไม(ตรงขอให$แจ$งฝ@ายเลขา 
เพื่อจะดําเนินการแก$ไขให$ถูกต$อง 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ�านมา  
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เสนอในที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ประธานฯ    ขอเชิญสํานักปลัดฯ 
หน.สป.อบจ.  มีเรื่องแจ$งให$ทราบคือ การแจ$งแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ

องค+กรปกครองส(วนท$องถ่ิน (LPA) ล(าสุดมีการแจ$งยืนยันเข$าตรวจ อบจ.ในวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงจะมีคณะกรรมการจากจังหวัดเปOนผู$ตรวจประเมิน ส(วน
รายละเอียดของการประเมินขอนําเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบอีกคร้ัง ท้ังหมด ๔ ด$าน คือ
ด$านที่ ๑ การบริหารจัดการได$ ๙๘% ด$านท่ี ๒ ด$านการบริหารงานบุคคลและกิจการ
สภาฯ ได$ ๙๗.๒๑% ด$านท่ี ๓ ด$านการบริหารการคลังและบัญชีได$ ๘๘.๙๕%                 
ด$านที่ ๔ ด$านการบริการสาธารณะ ๙๒.๐๙% และด$านที่ ๕ ด$านธรรมาภิบาล         
ได$ ๑๐๐%  ในการเตรียมประเมินเปOนการใช$รูปแบบเดิม จึงขอนําเรียนที่ประชุม                  
เพื่อทราบ 

ประธานฯ  ขอเพิ่มเติมในส(วนของสํานักปลัดฯ การจัดทําคู(มือแนวทางผลประโยชน+              
ทับซ$อน ในส(วนของ ปปช. แผนการดํา เนินงานของ ปปช. จะต$องมีคู( มือนี้                     
ซ่ึงสํานักปลัดฯ ได$ดําเนินการจัดทําแล$ว ในการประชุมครั้งนี้จึงขอนําเสนอให$ทุกกอง  
ได$รับทราบ และสํานักปลัดฯจะได$แจ$งเวียนให$บุคลากรในสังกัด ได$ทราบต(อไป และขอ
อนุญาตเรียนชี้แจงสําหรับกองกิจการสภาฯ เก่ียวกับเรื่องตัวชี้วัดของเวลาชั่วโมง              
๒๔ ชั่วโมงนั้น หมายความถึงเวลา ๒๔ ชั่วโมง จริงๆ ไม(ใช(เวลา ๘ ชั่วโมง ทําการ                 
แต(ในเรื่องของกฎหมายตีความเปOน ๒๔ ชั่วโมง จึงขอให$เข$าใจตรงกันค(ะ เปOนการนับ
ชั่วโมง แต(ท$องถ่ินได$ตีความเปOนอีกแบบ เพราะฉะน้ันถ$าท$องถ่ินตีความแบบน้ัน                    
ไม(ถูกต$อง ในเร่ืองนี้สามารถหารือกับท$องถ่ินได$ คาดว(าปXนี้คงไม(มีปIญหา  ในส(วนของ
สํานักปลัดฯ มีเรื่องใดเพิ่มเติมอีกหรือไม( ถ$าไม(มีขอเชิญกองแผนและงบประมาณ ค(ะ 

ผอ.กองแผนฯ  สําหรับกองแผนฯ เปOนเร่ืองของร(างงบประมาณรายจ(ายประจําปXงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ทางนายกฯได$ยื่นญัตติเสนอพร$อมกับร(างเข$าไปในสภาฯ เม่ือวันที่ ๓ ก.ค.
๖๐ ที่ผ(านมา เพื่อเปOนการเตรียมการประชุมสภาฯ ขณะน้ีสภาฯยังไม(ได$กําหนดการ
ประชุม จึงจะขอซักซ$อมในที่ประชุมครั้งนี้ขอให$แต(ละกอง/สํานัก เตรียมรายละเอียด
เร่ืองของงบประมาณรายจ(ายต(างๆ ข$อมูลการใช$จ(ายงบประมาณประจําปXท่ีผ(านมา 
และในส(วนของปX ๒๕๖๑ ไว$ด$วย รวมถึงรายละเอียดของโครงการต(างๆ ของปXที่ผ(าน
มาตั้งไว$อย(างไร และโครงการที่ต(อเนื่อง สําหรับรายการครุภัณฑ+ท่ีไม(อยู(ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ+ก็เตรียมใบเสนอราคาไว$ เปOนห(วงในเรื่องของหมวดค(าที่ ดิน                 
และสิ่งก(อสร$าง เร่ืองแบบแปลน ขอฝากไว$ด$วยค(ะ ขอให$เตรียมความพร$อมในการ
ประชุมสภาฯ เพราะทางท(าน สจ.หลายท(านจะมีการซักถามเก่ียวกับงบประมาณ 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปX ตามที่กองแผนฯได$ทําหนังสือแจ$งเวียนไปแล$ว 
กอง/สํานัก ใดที่จะมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนฉบับท่ี ๕ ของปX ๒๕๖๐ ขอให$รีบส(ง
มาท่ีกองแผนฯ ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงทางกองแผนฯ จะได$จัดเตรียม
ร(างและนําส(งให$คณะกรรมการทุกคณะก(อน ซ่ึงที่ผ(านมาน้ันได$นําส(งในวันประชุม          
และได$รับคําตําหนิมา ควรจะนําส(งร(างให$ดูก(อน จึงขอความร(วมมือจากทุกสํานัก/กอง 
ให$ส(งภายในวันท่ี ๑๔ ก.ค. ๖๐ ค(ะ 

 
 
 



๔ 

 

 
ประธานฯ  ขออนุญาตเพิ่มเติมในส(วนของกองแผนฯ เก่ียวกับงบประมาณร(างข$อบัญญัติ 

ปX ๒๕๖๑ น้ัน ทุกโครงการจะต$องเตรียมคําตอบเก่ียวกับงบประมาณ ตัวชี้วัด เพราะ
เคยตัดมาแล$ว ๓ คร้ัง และทุกท(านยืนยันจะใช$งบประมาณตามน้ี แต(ถ$าโครงการใด               
ท่ีไม(สามารถชี้แจงต(อสภาฯ ได$ แล$วโดนตัดงบประมาณ ขอให$ชี้แจงเก่ียวกับโครงการ 
ท่ีจัดทํา เพราะในการทํางานเพื่อให$ทุกท(านเกิดการคิดเพื่อให$เกิดประโยชน+สูงสุด             
ต(อประชาชน จึงขอฝากให$ทุกท(านได$เตรียมพร$อม ขอเชิญกองการเจ$าหน$าท่ีค(ะ 

หน.ทรงวุฒิ  เนื่องจากวันน้ี หน.ไพรวรรณ+ ติดราชการ จึงได$มอบหมายให$เข$าร(วมประชุม
แทน เรื่องแรกเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปXงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ซ่ึงในการจัดทําแผนฯ นั้น จะต$องมีข$อมูลจากส(วนราชการ และกอง
การเจ$าหน$าที่ได$จัดทําบันทึกแจ$งเวียนทุกกอง เพื่อสอบถามเก่ียวกับข$อมูลการพัฒนา
บุคลากร ข$อมูลในการส(งบุคลากรเข$าร(วมอบรม สัมมนาต(างๆ ตามท่ีกรมจัด หรือ
ตามท่ีหน(วยงานได$จัด ตามบันทึกข$อความท่ีได$แจ$งเวียนนั้นขอฝากให$ทุกกองได$ตอบ
กลับข$อมูลมาให$กองการเจ$าหน$าท่ีภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

  เร่ืองที่สอง เปOนเร่ืองของการเตรียมความพร$อมสําหรับการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้ จะมีตัวช้ีวัดข$อ                 
๓.๔ ด$านท่ี ๒ ในเชิงข$อมูลท่ีเปOนเอกสาร ซ่ึงต$องเตรียมความพร$อมในการตรวจการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตข$าราชการในสถานท่ีทํางาน ขออนุญาตแจ$งรายละเอียดเปOนข$อ ซ่ึง
น(าจะเก่ียวกับส(วนราชการต(างๆ คือ  

๑..มีการจัดพื้นที่ใช$งานให$ชัดเจนโดยแบ(งพื้นท่ีเพื่อการปฏิบัติงาน การจัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ+เหลือใช$ พื้นที่สําหรับรับประทานอาหาร น้ําดื่ม  

๒. สภาพของหน$าต(าง ประตู ข้ันบันได ราวบันได อยู(ในสภาพดี สะอาด 
สวยงาม  

๓. อุปกรณ+หลอดไฟฟ5า อยู(ในสภาพดี และสะอาด  
๔.ตู$เก็บของหรือชั้นวาง อยู(ในสภาพดีและสะอาด ติดป5ายแสดงประเภท

เอกสาร หรือสิ่งท่ีจัดเก็บ  
๕.ห$องน้ําได$มาตรฐานสาธารณะ เช(น มีการระบายอากาศ แสงสว(างเพียงพอ 

ไม(มีกลิ่น ไม(สกปรก  
๖.การเดินสายไฟเปOนระเบียบ สายไฟอยู(ในสภาพดีและปลอดภัย  
๗.วัสดุอุปกรณ+รถยนต+อยู(ในสภาพดี  
๘.มีเคร่ืองดับเพลิงท่ีไม(หมดอายุพร$อมใช$งาน และติดต้ังในตําแหน(งที่สามารถ

ใช$ได$ทันที  
๙.มีท่ีรองรับขยะมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปPดมิดชิด  
๑๐.มีตู$ยาปฐมพยาบาล ซ่ึงข$อมูลเหล(านี้มีอยู(ในเอกสารเปOนภาพถ(ายอยู(แล$ว 

จึงขอฝากทุกกองท่ีเก่ียวข$องช(วยกําชับเจ$าหน$าที่ด$วยถ$ามีคณะกรรมการจะเดินตรวจ
ตามกอง  

   
 
 
 
 



๕ 

 

เร่ืองท่ีสาม เปOนเรื่องการเสนอโครงการในการขอรับประโยชน+ตอบแทนอ่ืน 
(โบนัสปX ๒๕๖๑) ซ่ึงตามเกณฑ+แล$วจะต$องเสนอโครงการก(อนส้ินปXงบประมาณ ซ่ึง
โครงการจะมี ๓ ลักษณะ คือ ๑.โครงการท่ีสอดคล$องกับยุทธศาสตร+ของจังหวัด        
๒.โครงการ/กิจกรรมดีเด(น ๓.โครงการที่จัดจ$างให$สถาบันการศึกษาประเมินความพึง
พอใจในการให$บริการ (๒โครงการ) ซ่ึงต$องแจ$งให$ทุกส(วนราชการท่ีทําโครงการต(างๆ 
ช(วยกันพิจารณาว(าจะเสนอโครงการใด ขอแจ$งให$ทราบเบ้ืองต$นครับ 

ประธานฯ  เปOนการแจ$งเพื่อทราบ เพื่อให$ทุกกองได$พิจารณาเห็นว(าใช$โครงการใดเสนอ
การขอรับประโยชน+ตอบแทนอ่ืน (โบนัสปX ๒๕๖๑) 

หน.ทรงวุฒิ  อาจจะนําโครงการนั้นมาในที่ประชุมครั้งต(อไปเพื่อร(วมกันพิจารณา เบื้องต$น
กองการเจ$าหน$าท่ีได$ประสานกับ ท(าน ผอ.สํานักการศึกษาฯ และ ท(าน ผอ.กอง
ส(งเสริมฯ ว(ามีกิจกรรมใดบ$างท่ีจะนําเสนอ 

ประธานฯ  ในการประชุมคร้ังต(อไป ควรนํามาพิจารณาร(วมกันว(ามีโครงการใดท่ีจะ
สามารถนํามาคัดเลือกเพื่อขอรับประโยชน+ตอบแทนอ่ืน (โบนัสปX ๒๕๖๑) ขอเสริมกอง
การเจ$าหน$าที่ เรื่องการฝ[กอบรมเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ฝากท(าน 
ผอ. และ หัวหน$าฝ@ายทุกท(าน ให$ตระหนักถึงเรื่องของการพัฒนาบุคลากร กองการ
เจ$าหน$าท่ีได$จัดทําประวัติ ขอให$ท(านพิจารณาในการส(งบุคลากรเข$ารับการฝ[กอบรม 
และขอให$กระจายบุคลากรในการเข$ารับการฝ[กอบรม ซ่ึงต(อไปทางกรมจะเข$มงวด    
ในเร่ืองของการฝ[กอบรม ขอเชิญสํานักการศึกษาฯค(ะ 

ผอ.กศว. รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ  สําหรับสํานักการศึกษาฯ มีเรื่องท่ีจะรายงานโครงการท่ีได$ดําเนินการในรอบ
เดือนท่ีผ(านมา และต$นเดือนน้ี ในส(วนของฝ@ายการศึกษาในระบบ เปOนการสัมมนา
วิชาการการจัดการศึกษาท$องถ่ินทศวรรต ๒๑ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ(านมา 
และโครงการบริหารจัดการศึกษาด$านอาชีพ มีของเทศบาลนครปฐมซ่ึงจัดอาชีวศึกษา
ระดับประเทศเปOนต$นแบบ ระหว(างวันท่ี ๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ(านมา สําหรับ
โครงการท่ีจะได$ดําเนินการในเดือนนี้ คือ ประเมินผลคุณภาพการศึกษาในสังกัด อปท. 
กลุ(มจังหวัดภาคเหนือ ภาคเหนือตอนบน ๒ มีจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร( น(าน                  
ซ่ึงจังหวัดเชียงรายเปOนศูนย+กลาง และโครงการที่จะดําเนินการวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ เปOนโครงการที่ส(งเสริมการใช$เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

                  ฝ@ายส(งเสริมคุณภาพการศึกษา เปOนการบูรณาการร(วมกับ ที เค พาร+ค ในส(วน
ของ อบจ. ศูนย+ Discovery และ โรงเรียน อบจ.ชร. ขณะนี้ได$มีการอบรมการใช$
เทคโนโลยีและสารสนเทศห$องสมุด ใช$เครือข(ายในจังหวัดที่ประสานไปภาคเหนือ ได$มี
โอกาสเข$าร(วม ๒ วัน มีวิทยากร พช. มาให$ความรู$ เปOนโครงการท่ีได$ทําร(วมกันกับ               
ที เค พาร+ค เร่ืองงบประมาณต(างๆ ส(วนหนึ่งเปOนของ ที เค พาร+ค และ อบจ.เปOนส(วน
ของการประสานงาน ในส(วนของห$องสมุดได$จัดซ้ือโนfตบุfคและได$ลงโปรแกรมแล$ว ถือ
ว(าเปOนโครงการท่ีเดินหน$าไปได$ดีพอสมควร เพราะ อบจ.เชียงราย จะเปOนศูนย+กลาง
เซิร+ฟเวอร+การศึกษาท$องถ่ินในจังหวัดเชียงราย และจะมีการดําเนินโครงการค(ายอาสา
จะจัดในช(วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ โครงการของฝ@ายส(งเสริมการศึกษาฯ คือ
โครงการ MOU ที่ทําร(วมกับ สสค. มีเครือข(ายอยู(ท้ังหมด ๒๐ โรงเรียน มีทั้งท$องถ่ิน
และสังกัด สพป. กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงโรงเรียนเอกชนด$วย ซ่ึงอยู(ในระหว(าง
ดําเนินการทั้ง ๒๐ โรงเรียน  

 



๖ 

 

ฝ@ายส(งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ได$ดําเนินการในช(วงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๐ คือการอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ$าอาวาสทุกวัดในจังหวัดเชียงราย ณ พุทธ
มณฑล ๗๕๐ ปX โครงการฟklนฟูสืบสานภาษาล$านนา ระหว(างวันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐ อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได$ช(วยกันคือกิจกรรมการหล(อเทียนพรรษา โครงการสืบสาน
ล$านนาคร้ังท่ี ๑ ท่ีโรงเรียนบ$านดู( โดยมีคุณแม(บัวเรียว ศิลปPนแห(งชาติ เก่ียวกับการ
ฟ5อนเล็บ  และโครงการที่สืบเนื่ องมาจากวันที่  ๕ ในการถวายเทียนพรรษา              
ณ  พระอารามหลวงจังหวัดเชียงราย และวันน้ีได$มีการแห(ขวนซ่ึงได$ดําเนินการแล$ว 
โครงการที่จะดําเนินการในวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีทานหาแม(ฟ5าหลวง               
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม(ฟ5าหลวง โครงการที่จะ
ดําเนินการอีกหนึ่งโครงการคือโครงการสืบสานภูมิปIญญาล$านนา ณ โรงเรียนวัดถํ้า
ปลา อ.แม(สาย โครงการส(งเสริมกีฬาและนันทนาการ ที่ผ(านมามีการแข(งขันกีฬาผู$สูง
วัย โครงการวัยใสวัยศิลปm การจัดทํา กิจกรรมดอกไม$จันทน+ (ดอกดารารัตน+ )                      
ณ อาคารคชสาร สนามกีฬากลางเชียงราย โครงการเก่ียวกับทักษะทางด$านกีฬา 
ฟุตบอล วอลเลย+บอล ว(ายนํ้า โครงการสืบสานภูมิปIญญาพืชสมุนไพร ตามแผนในช(วง
เดือนน้ี  ขณะน้ีก็เร(งดําเนินการกิจกรรมโครงการต(างๆ ที่เก่ียวข$อง  อีกส(วนหนึ่งตามที่
ท(าน ผอ.สมชาติ ได$พูดถึงเรื่องการจัดการแข(งขันกีฬาแห(งชาติ ปX ๒๕๖๑ ซ่ึงจังหวัด
เชียงรายเปOนเจ$าภาพ ส(วนของ อบจ. และสํานักการศึกษาฯ ต$องปรับปรุงด$านต(างๆ 
รวมถึงสถานที่การแข(งขัน ระยะเวลาเหลือประมาณ ๑ ปXกว(า ในส(วนของโรงเรียน               
ขอเชิญผู$แทนรายงานในส(วนที่เก่ียวข$องครับ  

นายวีระยุทธ   (รอง ผอ.รร.อบจ.)  ในส(วนของโรงเรียนท่ีดําเนินกิจกรรมท่ีสําคัญอยู( คือการแข(งขันทักษะวิชาการ 
ท$องถ่ินระดับภาคเหนือ ซ่ึงปXนี้ อบจ.พิษณุโลก เปOนเจ$าภาพ และนักเรียนกําหนด
เดินทางวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม นี้ และการแข(งขันทักษะวิชาการจัดระหว(างวันที่               
๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในส(วนของระดับประเทศทางเจ$าภาพแจ$งเลื่อน
กําหนดการ เนื่องจากยังไม(มีข$อยุติการดําเนินการกําหนดการจัดการแข(งขัน จึงขอ
เลื่อนไปก(อน ทางโรงเรียนขอแจ$งรายละเอียดให$ทราบเพียงเท(านี้ครับ 

ประธานฯ  โครงการของสํานักการศึกษาฯ ตามแผนแล$ว จะดําเนินการให$แล$วเสร็จได$
หรือไม( 

ผอ.กศว. รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ  ตามแผนฯ จะดําเนินการให$แล$วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม แต(บางโครงการ
เก่ียวข$องกับพื้นที่ ซ่ึงต$องประสานกับทางพื้นท่ี สจ. บางครั้งเปOนข$อจํากัดหนึ่งในการ
ทํางาน ต$องประสานกองกิจการสภาฯ ช(วยประสานแจ$งผ(าน กับ สจ.  

ประธานฯ  จะขอหารือแนวทางแก$ปIญหาร(วมกัน เก่ียวกับการทํากิจกรรม/โครงการ 
ต(างๆ จะมี ๒ ส(วน ในส(วนที่ ๑ เน่ืองจากกิจกรรม/โครงการ มีเปOนจํานวนมาก จึงขอ
ฝากทางสํานักปลัดฯ ทําตาราง กําหนดการ เพราะฉะน้ัน กองใดที่จะทํากิจกรรม/
โครงการ จะมีตารางกลาง เพื่อที่จะได$ทราบว(าโครงการ/กิจกรรมน้ี มีกําหนดการช(วง
วันใด และจะไม(ซ้ําซ$อนกัน ซ่ึงจะได$ช(วยกันทํากิจกรรมน้ัน เพื่อให$การดําเนินกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ ศักยภาพเพิ่มข้ึน บางครั้งไม(ทราบเก่ียวกับการดําเนินโครงการน้ัน                   
ขอฝากให$สํานักปลัดฯ ดําเนินการด$วยค(ะ แล$วลงข$อมูลท่ีจอทีวี ในส(วนกองกิจการสภา
ฯ ถ$ากอง/สํานัก ใด จะดําเนินกิจกรรมต(างๆ ให$จัดทําหนังสือส(งไปท่ี ๑.กองกิจการ
สภาฯ ๒.สํานักสภาฯ ชั้น ๒ ๓.ส(งจดหมาย เพื่อเปOนหลักฐานว(ามีการแจ$งแล$ว และสิ่ง
ท่ีกองกิจการสภาฯ ต$องดําเนินการคือ การส(งข$อมูลทางไลน+กลุ(ม ประสาน สจ.แต(ละ
โซน และต$องมีหลักฐานข$อมูลในการประสาน สิ่ง ท่ีเจ$าของกิจกรรม/โครงการ                  



๗ 

 

ต$องจัดทํารายงานว(า มี ท(าน สจ.ไปร(วมด$วยหรือไม( เพื่อจัดทําเปOนข$อมูลใน
กระบวนการส(งตารางงานให$ สจ.ได$รับทราบ ใครมีข$อเสนอแนะ ขอเชิญค(ะ 

หน.สป.อบจ.  ขออนุญาตท(านประธาน เปOนข$อเสนอแนะเพื่อเปPดการปPดช(องว(างการแจ$ง
โครงการ/กิจกรรม ระหว(าง สจ. ซ่ึงที่ผ(านมาภารกิจของทุกคนท่ีรับผิดชอบอยู(ได$ทํา
ตามหน$าที่ ในระบบของสภาฯ เปOนการทํางานแบบอิสระบางครั้งข$อมูลต(างๆ อาจจะ
เข$าไม(ถึง ในเรื่องของการจัดทําตารางท$ายที่สุดปIญหาท่ีเกิดข้ึนคือ คนที่ส(งข$อมูลให$กับ
บุคคลท่ีจัดทําตารางกลาง ซ่ึงต$องจัดทําปฏิทินของตัวเองถึงข้ันตอนในการดําเนินงาน 
ได$หารือกับท(าน ผอ.สํานักการช(าง โดยใช$จอทีวีด$านล(าง ๕ จอ และจอที่เหลือก็จะ
นําไปติดทุกกองเพื่อให$เห็นภาพในการปฏิบัติภารกิจ ส(วนท่ี ๒ เม่ือมีตารางกลาง ควรมี
หนังสือแจ$งให$ผู$เก่ียวข$อง เช(น สมาชิกสภาฯ ในพื้นท่ี , ประธานสภาฯ และสมาชิก 
เพื่อเรียนเชิญเข$าร(วม  ส(วนราชการภายในที่ทําหน$า ท่ีเชิงของการประสานงาน 
เพราะฉะน้ัน ๑ โครงการ ต$องมีเอกสารหลัก ๓ ส(วนน้ีถึงกองกิจการสภาฯ และกอง
กิจการสภาฯ อาจจะมีการประสานทางกลุ(มไลน+อีกคร้ัง เพื่อเปOนการปPดช(องว(างไม(ได$
เกิดปIญหาข$อผิดพลาด ในกรณีที่โครงการทางสํานักปลัดฯ ได$ดําเนินการต$องส(งถึง
โดยตรง แต(ปรากฏว(าไม(มีที่อยู( อาจจะเปOนจุดที่อุปสรรคเพราะไม(มีข$อมูล ในส(วนของ
ข$อมูลท่ีลงทางไลน+ ทางหน.จิตรา ได$แบ(งเปOนโซนพื้นที่ให$กับผู$ท่ีรับผิดชอบ สําหรับ
แนวทางนี้ควรแก$ไขปIญหาบางประเด็นได$  

ประธานฯ  ขอบคุณค(ะ ท(านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม(คะ ถ$าไม(มีขอเชิญกองคลัง ค(ะ 
ผอ.กองคลัง  กองคลังขอรายงานสถานการณ+คลังซ่ึงจัดเก็บตั้งแต( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ งบประมาณต้ังไว$ ๙๒๘ ล$านบาท รับจริงถึง ๗ ก.ค. ๖๐ จํานวน 
๗๘๔,๒๑๘,๔๐๖ บาท คงค$างรับจริง ๑๔๓ ล$านกว(าบาท เบิกจ(ายไปแล$ว ๖๗.๑๐ % 
ในส(วนของค(าท่ีดินและสิ่งก(อสร$าง ๒๑๐ กว(าล$าน คงค$าง ๒๐๑ ล$าน ขณะน้ีอยู(
ระหว(างดําเนินการก(อหนี้ผูกพัน ครุภัณฑ+ ต้ังไว$ ๒๔ ล$าน แต(ถ$าเบิกจ(ายช$าจะมีผลต(อ 
LPA ของปXที่ผ(านมาทุกปX และจะได$คะแนนน$อย สําหรับโครงการที่เบิกตัดปXแล$วก(อหนี้
ผูกพันคงค$าง ๕ โครงการ ๑๔ ล$านกว(า เบิกตัดปXกรณีไม(ได$ก(อหนี้ผูกพัน ๓๘ โครงการ 
๘๖ ล$านกว(า เบิกจ(ายไป ๑๖ โครงการ คงค$าง ๒๒ โครงการ ๖๐ กว(าล$าน ขอฝากให$
ทางกองพัสดุฯ เร(งรัดการเบิกจ(ายค(ะ  

ประธานฯ  ขอเชิญทางกองพัสดุฯ  เนื่องจากมีเร่ืองท่ีเก่ียวเนื่องกันค(ะ 
ผอ.กองพัสดุฯ   รายงานผลการดําเนินงานของกองพัสดุฯ ในข$อบัญญัติงบประมาณปX ๒๕๖๐ 

ได$ดําเนินการแล$ว ๙๔ โครงการ จาก ๑๑๕ โครงการ ส(วนท่ียังค$างของปX ๖๐ ยังไม(ได$
รับราคากลาง ฝ@ายก(อสร$าง ๑๕ โครงการ ส(วนวิศวกรรม ๗ โครงการ ติดปIญหาด$าน
พื้นท่ี ในส(วนของการใช$เงินสะสม ๙๖% และได$รับแจ$งจากท(าน ผอ.ส(วนวิศวกรรมการ
ก(อสร$าง โครงการที่ยังไม(ได$ดําเนินการ ๔ โครงการ ติดปIญหาเรื่องพื้นท่ีหรืออาจจะ
เปOนการยกเลิกโครงการ และค(าใช$จ(ายเงินสะสมปX ๒๕๖๐ ตามท่ีได$รายงานไปคร้ังก(อน 
๙ โครงการ ดําเนินการไปแล$ว ๘ โครงการ อยู(ในระหว(างบริหารสัญญา ๘ โครงการ 
ได$รับหนังสือแจ$งจากท$องถ่ินจังหวัดว(าได$รับการอนุมัติจัดสรรเงินมาแล$ว ให$ดําเนินการ
จัดหาผู$รับจ$างไว$ก(อน และชะลอการทําสัญญาจนกว(าเงินจัดสรรเข$ามา ขณะน้ีก็ได$
ดําเนินการหาผู$รับจ$าง ในส(วนของตัดปXซ่ึงเคยได$นําเรียนที่ประชุมนี้แล$ว สําหรับ
โครงการที่ไม(ได$ดําเนินการเน่ืองจากติดปIญหาด$านพื้นที่  งานเก่ียวกับแหล(งน้ํา                        
ได$ดําเนินการเสร็จสิ้นแล$ว เพียงแต(ว(าในส(วนที่ไปกระทบกับกองคลังนั้น อยู(ในช(วง



๘ 

 

บริหารสัญญา และผู$รับจ$างยังไม(ได$ส(งมอบงาน จึงทําให$วางฎีกาเบิกจ(ายเงินไม(ได$ 
สําหรับกองพัสดุฯ มีเร่ืองนําเรียนที่ประชุมเพียงเท(าน้ีค(ะ 

ประธานฯ  ตามที่ได$ทราบข$อมูลมานั้น ปXน้ีดําเนินการได$รวดเร็ว แต(อาจจะติดปIญหาที่
เชื่อมโยงมากับสํานักการช(าง ซ่ึงเปOนปIญหาที่เกิดข้ึนตามสภาพจริง และสําหรับการ
เบิกจ(าย ๖๗% ท(าน ผอ.กองพัสดุฯ ได$ชี้แจงว(าอยู(ในระหว(างบริหารสัญญา ขอคําม่ัน
สัญญาจาก ผอ.กองพัสดุฯ ว(าจะสามารถดําเนินการให$เสร็จสิ้นภายในส้ินปXงบประมาณ 
เพราะตามแผนฯ แล$วจะต$องดําเนินการให$แล$วเสร็จทุกโครงการ แต(อาจจะไม(ถึงกับทํา
สัญญา 

ผอ.กองพัสดุฯ  ขออนุญาตนําเรียนท(านประธานฯ ในส(วนนี้ได$วางแผนการดําเนินงาน
ประกาศหาผู$รับจ$างก(อน แล$วลงนาม เพราะใน พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ$างจะมีผลบังคับ ๒๒ 
สิงหาคม น้ี ในส(วนที่ยังไม(ดําเนินการ จะดําเนินการให$ทันภายในเดือนสิงหาคม บาง
โครงการที่ E-auction ยังไม(ได$รับราคากลาง ก(อนหน$านั้นได$นําเรียน ผอ.สํานักการ
ช(างแล$ว อย(างช$าไม(เกินอาทิตย+หน$า เพราะในห$วงเวลาประกาศจะไม(ดําเนินการ ใน
การลงระบบ EGP ของกรมบัญชีกลาง จะไม(เข$า พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ$างใหม( เพราะฉะนั้น
ไม(ว(าจะเปOนเรื่องของครุภัณฑ+ ก็ได$ดําเนินการ จึงขอนําเรียนส(วนของท(าน ผอ.กอง/
สํานัก แต(ละส(วนในเร่ืองของครุภัณฑ+เร(งดําเนินการจัดหาให$แล$วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ จาก ๘๐ รายการที่เคยได$นําเรียนในที่ประชุมสภาฯ เพราะใน
กระบวนการจัดหานั้นยังเปOนระเบียบเดิม แต(ถ$าเลยกําหนดวันที่ ๒๒ แล$ว ในระเบียบ
ใหม(อาจจะยังไม(ทราบแนวทางในการดําเนินการ ในการอ$างข$อระเบียบ/กฎหมาย จะ
เปลี่ยนไปด$วย และการเตรียมพร$อมในส(วนนี้ท$องถ่ินจังหวัดมีการจัดอบรมในพื้นที่
เพื่อให$ ผอ./เจ$าหน$าท่ี เข$ารับฟIงในวันท่ี ๒๒-๒๓ , ๒๔-๒๕ ซ่ึงจัด ๒ รุ(น เพื่อจะกอง
พัสดุฯเปOนแนวทางหรือต$นแบบการจัดทํา ตาม พ.ร.บ. ใหม( ให$มีประสิทธิภาพ เปOน
ห(วงในเรื่องของการจัดโครงการแต(ละกอง ส(วนใหญ(จะเปOนแบบตกลงราคา ในระหว(าง
รอ พ.ร.บ. ใหม( จะใช$แบบใด จึงขอรับฟIงในส(วนท่ีจะต$องชี้แจงให$ทราบ เปOนห(วง
โครงการท่ีจะดําเนินการภายหลังเม่ือ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช$ 

ประธานฯ  พ.ร.บ. ตามท่ี ผอ.กองพัสดุฯ แจ$งมานั้น เปOน พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ$างใหม( จะมีผล
บังคับใช$ประมาณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปOนห(วงในเร่ืองของการจัดทํา วิธีการ
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากน้ี ขณะนี้การจัดซ้ือจัดจ$างยังใช$ไม(เกิน ๕ แสนอ แต(ถ$า
หลังจากนั้นอาจจะ ๑ แสน ตามระเบียบใหม( เพราะฉะน้ันขอเน$นโครงการต(างๆ ควร
ดําเนินการให$แล$วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ส(วนในเรื่อง E-auction ควรเร(ง
ดําเนินการ  

ผอ.บุญสม  เรียนท(านประธานฯ ผู$เข$าร(วมประชุมทุกท(าน ขอแจ$งให$ทราบเก่ียวกับ
โครงการของสํานักการช(าง ๑๑๕ โครงการ ไม(รวมของสํานักการศึกษาฯ ที่ได$ดูแลอยู( 
ในการจัดทําราคากลางและแบบแปลนเฉลี่ยแล$วใช$ระยะเวลาประมาณ ๑๐ วัน ซ่ึงมี
โครงการจํานวนมาก ในส(วนของปX ๒๕๖๐ ได$รับมา ๙๔ โครงการ เหลือ ๗ โครงการ 
ท่ียังไม(ได$ส(งราคากลางให$กับกองพัสดุฯ เนื่องจากเปOนโครงการท่ีมีปIญหาการขอ
อนุญาตขนส(งทางน้ํา เขตป@าสงวน ในส(วนของสนามกีฬาของ หน.ไพรัช จะค$าง
ประมาณ ๑๕ โครงการ อยู(ระหว(างประสานกับ ผอ.สํานักการช(าง คาดว(าจะ
ดําเนินการทัน ขอบคุณครับ 

 



๙ 

 

ผอ.สํานักการช(าง  ขอชี้แจงเพิ่มเติม ในส(วนของสํานักการศึกษาฯ ฝ@ายก(อสร$างได$รับผิดชอบ
ลักษณะงานค(อนข$างละเอียด ไม(ว(าจะเปOนการออกแบบโดม ลู(วิ่ง สนามเทนนิส              
การปรับปรุงอาคารเดิม ซ่ึงได$เคยชี้แจงต(อสภาฯ ไปแล$ว ในปXนี้มีโครงการเข$ามาเปOน
จํานวนมาก รวมไปถึงเงินสะสม งบสํารองจ(าย ได$กําชับแล$ว คาดว(าอาทิตย+หน$าจะ
ดําเนินการหมด คงค$างลู(วิ่งที่ใช$เงินสมทบเข$ามา ๗ ล$านบาท และโรงอาหาร ซ่ึงการ
ออกแบบค(อนข$างซับซ$อนเนื่องจากได$ต(อเติมโรงอาหารเดิม เรื่องของโดม อัฒจันทร+ 
ได$ดําเนินการเสร็จแล$ว เรื่องจอ LED ขณะนี้อยู(ระหว(างดําเนินการสืบราคา เร่ืองถนน
เปลี่ยนแปลงในสภาฯ แบบแปลนดําเนินการเสร็จแล$ว 

ประธานฯ  จะเห็นได$ว(าทุกฝ@ายมีความตั้งใจในการทํางาน สําหรับโครงการในปXน้ีมีจํานวน
มาก ได$เห็นความตั้งใจของทุกคนท่ีช(วยกันทํางาน รู$สึกภูมิใจ และขอขอบคุณทุกท(าน  
ท่ีได$ช(วยกันทํางานตามข้ันตอนและกระบวนการทํางาน 

หน.สป.อบจ.  ในการทํางานนั้น ทุกคนได$ทําตามบทบาทและหน$าท่ี และในส(วนของเร่ือง
การเบิกจ(าย ผอ.กองคลัง ในฐานะที่มีตัวชี้วัดกับการจัดหาพัสดุ จะเห็นได$ว(าในการ
จัดหาพัสดุ ในความเห็นคิดว(า ๙๕% น(าจะเข$าสู(กระบวนการจัดหาพัสดุ เพราะมีการ
ทํารายการของการกําหนดราคากลาง เช(น ในส(วนของ ผอ.บุญสม คงค$าง ๗ โครงการ 
ขออนุญาตเปOนข$อแนะนํา หากว(าไม(สามารถดําเนินการได$ควรทํารายงานเสนอนายกฯ 
เพื่อจะได$ตัดโครงการน้ีเพื่อจะได$คิดคํานวณ เนื่องจากเปOนสาเหตุที่ไม(สามารถ
ดําเนินการได$ โดยเหตุสุดวิสัย ส(วนท่ี ๒ ของฝ@ายก(อสร$าง จะเห็นว(าเหลือเพียง               
เพียงบางโครงการ ก็เปOนรายละเอียดปลีกย(อย และจะดําเนินการอย(างไรที่จะให$
เปอร+เซนต+การเบิกจ(ายสามารถเข$าถึงการเบิกจ(ายเงินในเปอร+เซนต+ คงค$างแต(ระหว(าง
การทํางานที่เสร็จสิ้นโครงการแล$ว ข้ันตอนของการส(งเอกสารเบิกจ(ายเงิน ในส(วนนี้
ขอให$ผู$ท่ีเก่ียวข$องช(วยเร(งดําเนินการ ถ$าไม(มีปIจจัยอ่ืนที่ผู$รับจ$างไม(สามารถส(งงานได$
ทัน ส(วนน้ีก็เก่ียวข$องกับการเบิกจ(ายเช(นกัน จะเห็นได$ว(าไม(เก่ียวกับบุคลากรท่ีทํางาน 
จะเก่ียวข$องกับปIจจัยภายนอก และช(วงของการส(งเอกสารเบิกจ(าย ซ่ึงต$องดําเนินการ
โดยเร็ว 

ประธานฯ  ทางสํานักการช(าง จะเพิ่มเติมในส(วนใดขอเชิญค(ะ 
ผอ.สํานักการช(าง  ในระยะเวลาช(วงเดือน ต.ค.๕๙ – ม.ค. ๖๐ ไม(ได$ ข้ึนพัสดุ เนื่องจาก 

งบประมาณไม(เข$า และในระยะเวลาช(วงนั้นไม(สามารถดําเนินการอะไรได$เลย 
ผอ.กองพัสดุฯ  ในช(วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ได$เตรียมงานใหญ( และช(วงนั้นได$ดําเนินการใน

ส(วนของเงินสะสมปX ๕๙ และกันเงิน 
ประธานฯ  ขอเชิญท(าน ผอ.กองคลัง ได$ชี้แจงในเรื่องของการใช$จ(ายเงินไตรมาสแรก 
ผอ.กองคลัง  ขออนุญาตชี้แจงไตรมาสแรก รายได$ไม(เข$ามา เพราะเงินภาษีล$อเลื่อนไม(เข$า 

จะเข$าในช(วงไตรมาสท่ี ๒ และ ๓ ซ่ึงจะต$องใช$เงินสะสมจ(าย ปรากฏว(าในปXนี้ใช$เงิน
สะสมจ(ายเกือบหมด ไม(มีเงินให$บริหาร จึงไม(สามารถดําเนินการอะไรได$ แต(ในส(วน
ของการจัดหาพัสดุ สามารถจัดหาผู$รับจ$างไว$ได$แต(ไม(ทําสัญญา จะทําสัญญาต(อเม่ือมี
รายได$เพียงพอ 

ประธานฯ  ในการขออนุมัติ ไม(มีเงินเข$ามาสามารถดําเนินการก(อนได$หรือไม( เพียงแต(
ไม(ได$ดําเนินการลงสัญญา จนกว(าจะได$รับการจัดสรรงบประมาณ เพราะฉะนั้นในการ
ดําเนินการครั้งต(อไปสามารถดําเนินการได$ 

 



๑๐ 

 

ผอ.บุญสม  เรียนท(าน ผอ.กองคลัง ตามที่ท(าน ผอ.สํานักการช(าง ได$กล(าวมาในช(วง
ระยะเวลา ๔ เดือน นั้น ในข$อบัญญัติปX ๕๙ จ(ายขาดเงินสะสม ๑๐๐ กว(าโครงการ 
ข$อบัญญัติปX ๕๙ จํานวน ๙๐ โครงการ ปX ๖๐ มีโครงการจํานวนมาก และปX ๖๑ 
จะต$องดําเนินการเขียนแบบ และจะมีการประชุมสภาฯเร็วๆ นี้ ซ่ึงทาง สจ. อาจจะมี
ข$อซักถามด$วย จึงขอนําเรียนเพื่อทราบข$อเท็จจริง 

ประธานฯ  เชิญกองป5องกันฯ ค(ะ   
ผอ.กองป5องกันฯ  เรียนท(านประธานฯ และผู$เข$าร(วมประชุมค(ะ กองป5องกันฯ มีเ ร่ืองแจ$ง               

เพื่อทราบ เรื่องถนนนําร(อง ๔ สาย ที่มีความเสี่ยงต(อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
เทศบาลเพื่อกําหนดความเร็วที่เหมาะสมและติดตั้งป5ายความเร็ว  

    - เส$นทางที่ ๑ เส$นทางถนนพหลโยธิน ตั้งแต(แยกสนามบินแม(ฟ5าหลวงผ(าน
ตลาดบ$านดู(ถึงแยกมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มีมติให$จํากัดความเร็ว ๕๐ กม./ชม. 
ซ่ึงจะมีประกาศให$ทราบอีกครั้ง 

    - เส$นทางที่ ๒ ถนนบายพาสรวมถึงผังเมืองเชียงราย ตั้งแต(แยกศรีเวียงถึง
โรงเรียนเทศบาล๖ จํากัดความเร็ว ๕๐ กม./ชม.  

    - เส$นทางท่ี ๓ ถนนสายเด(นห$า – ดงมะดะ ตั้งแต(สี่แยกเด(นห$าถึงหมู(บ$าน
ลานทอง ในที่ประชุมเสนอให$ไปถึงโรงเรียนสามัคคี ๒ เส$นทางน้ีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ(อย
มาก จํากัดความเร็ว ๔๐ กม./ชม. 

    - เส$นทางที่ ๔ ถนนสายห$วยสักถึงโค$งโป@งเกลือ อ.เมือง จํากัดความเร็ว                
๕๐ กม./ชม. 

   ในส(วนของการฝ[กอบรมที่ผ(านมา เปOนการฝ[กอบรมให$ความรู$ด$านการป5องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยในสถานศึกษา ประจําปXงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๖                 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนองค+การบริหารส(วนจังหวัดเชียงราย มีผู$เข$าร(วม
ประมาณ ๙๐๐ คน โครงการน้ีเปOนโครงการที่มีความสําคัญและอยากจะอบรมเร่ือง
ของการอพยพด$วย แต(เน่ืองจากติดปIญหาอุปสรรคด$วย เชิญ หน.แอfด ชี้แจง ค(ะ 

พ.จ.อ. ทวีป  เนื่องจากเม่ือวานในการใช$สถานท่ีฝ[กซ$อมน้ัน อาคารพักหอหญิงที่ได$ก(อสร$าง
ข้ึนใหม(นั้น ในช(วงภาคบ(ายได$มีการจําลองสถานการณ+จริง ตรวจพบว(าระบบแจ$งเตือน
ใช$งานไม(ได$ จึงได$สอบถามทางอาจารย+ที่ควบคุม ปรากฏว(าใช$ไม(เปOน จึงได$สอบถาม
ทางช(างไฟฟ5า ในช(วงการส(งมอบนั้นใช$งานได$ เปOนห(วงว(าเน่ืองจากเปOนอาคาร ๔ ชั้น 
และเปOนหอพักหญิง กริ่ งสัญญาณต(างๆ ใช$ไม( ได$  จึงไม(อยากให$เกิดเหตุเช(นที่                
อ.แม(สรวย ได$ตรวจพบกร่ิงสัญญาณใช$ไม(ได$ และผู$ควบคุมไม(มีความรู$ในการใช$งาน             
จึงได$สอบถามทางช(างในการส(งมอบงาน ไม(มีคําแนะนําการใช$งานแต(อย(างใด ขอฝาก
ในส(วนที่รับผิดชอบด$วยครับ ในส(วน สํานักงาน อบจ.ได$ตรวจพบตู$น้ํา มีการร่ัวซึมแต(
ยังไม(มีการดําเนินการแก$ไข และเม่ือเกิดเพลิงไหม$ตู$ไฟเมนต+ จะมีสายประมาณ ๑ น้ิว    
สีแดงสามารถดึงออกมาช(วยกันดับได$ และการออกแบบนั้นจะมีแทงค+น้ําบนดาดฟ5า 
ชั้น ๔ ไม(มีปIlม จะปล(อยน้ําจากชั้น ๔ ลงมา ในส(วนของตู$ตามที่ได$ตรวจพบจะมีสิ่งของ
หายคือถังเคมีดับเพลิง เคยสอบถามทางบ$านพักดอยเขาควายเคยพบเห็นอยู(แต(สูญ
หายไป ซ่ึงเปOนของที่ติดกับอาคาร ในส(วนอ่ืนกองป5องกันฯ ได$จัดทําบันทึกแจ$งให$แต(ละ
กองให$ส(งมอบให$กองป5องกันฯ เพื่อจะได$ดูแลให$ เรื่อง ยามรปภ.ท่ีดูแลสํานักงานน้ัน 
ช(วงเวลากลางคืนจะมีผู$ปฏิบัติงาน ๒ คน ส(วนกลางวันมี ๓ คน ช(วงเวลากลางคืนได$รับ
การสอบถามจากยามว(าในการตรวจอาคารได$ทําการตรวจอยู( แต(เวรเจ$าหน$าที่ของ 
อบจ. ๒ คน น้ัน  มีการตรวจพบบ(อยเช(น คืนที่ผ(านมาพบสํานักปลัดฯ ได$เปPดประตูไว$ 



๑๑ 

 

ขอฝากผู$บริหารให$ช(วยตรวจตรากําชับ เพื่อไม(ให$เกิดความเสียหาย หรือมีของหาย 
ส(วนของกล$อง CCTV ของสํานักปลัดฯมีโครงการอยู( ขอให$เร(งดําเนินการ เน่ืองจากมี
การจัดการประชุมบ(อย รถมีการเฉ่ียวชนกัน เกิดความเสียหาย อบจ.ก็ไม(มีระบบใน
การป5องกัน ไม(มีข$อมูลของคู(กรณี เรื่องถังขยะท่ีนําไปทิ้ง เม่ือพบเห็นถังขยะคว่ําอยู(
ขอให$พลิกข้ึนมา เพราะพบถุงขยะจะวางอยู(ที่ก$นถัง ฝากถึงแม(บ$านท่ีรับผิดชอบด$วย
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานฯ  ในส(วนของกองป5องกันฯ ขอฝากให$ช(วยสํารวจและจัดทํารายละเอียด อาคาร
ใดมีอุปกรณ+อะไรที่ชํารุด เน่ืองจากมีอาคารหลายอาคาร เพราะฉะนั้นควรจัดทํา
แผนการดําเนินงานในสํานักงาน อบจ. , ศูนย+ Discovery , โรงเรียน , สนามกีฬา , 
หอประวัติ มีอะไรบ$าง แล$วมีสิ่งไหนควรแก$ไข ควรจะดําเนินการซ(อมแซม ต(อไปขอให$
กองป5องกันฯ ได$จัดทําแผนฯ ๑.ตรวจสอบ ๒.เสนอแนวทางแก$ไข  

ผอ.กองป5องกันฯ  ขออนุญาตนําเรียน กองป5องกันฯ ได$มีการตรวจเปOนประจําทุกเดือน และได$
จัดส(งหนังสือถึงทุกกอง/สํานัก จัดทํารายงานให$ทุกกอง หากกอง/สํานัก ใด ไม(สามารถ
ดําเนินการได$ให$ส(งมอบให$กองป5องกันฯ แต(ยังไม(มีกอง/สํานัก ใดส(งมอบมา เพราะการ
ดํา เนินการท้ังหมด ต$องใช$งบประมาณ แล$วได$ มีการส(งมอบหรือไม(หากไม( มี
งบประมาณจะได$ของบประมาณส(วนอ่ืนมาสนับสนุน ล(าสุดได$รับรายงานจาก
เจ$าหน$าท่ีกองป5องกันฯ มีสิ่งของสูญหายไป จึงยังไม(ให$เสนอรายงาน จะขอหารือกับ
กอง/สํา นัก นั้นก(อน เพราะอาจจะมีการนําไปทดสอบ ในส(วนของโรงเรียน             
เด็กนักเรียนส(วนใหญ( อาจจะมีการนําไปทดสอบ ถังบางถังนั้นจะต$องเติม บางถังจะ
เปOนของใหม(ดังนั้นจึงอยากให$บูรณาการคือใช$ของใหม(ท้ังหมดค(ะ 

ประธานฯ  ไม(จํ า เปOนต$องส( งมอบ ให$จัดทํารายงานเสนอมา ส่ิ งไหนที่ จะแก$ ไข                 
ใช$งบประมาณเท(าไหร( ซ่ึงถ$าไม(มีรายงานเสนอมาก็ไม(สามารถบริหารจัดการได$ เพราะ
เปOนเงินงบประมาณของ อบจ.เชียงราย ไม(ใช(เงินงบประมาณกองใดกองหนึ่ง เพียงแต(
มีหน$าท่ีรับผิดชอบที่ชัดเจน แต(ถ$ามีความจําเปOนที่ต$องใช$ก็สามารถใช$งบประมาณน้ัน
มาดําเนินการได$ ขอมอบให$กองป5องกันฯ จัดทําแผนในการดําเนินการ และ
งบประมาณที่ต$องใช$ 

ผอ.กศว. รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ  การดําเนินการท่ีผ(านมานั้น เห็นว(าเหมาะสมแล$ว แต(อยากให$เปOนระบบ เช(น 
การส(งมอบที่ดิน สิ่งก(อสร$าง การตรวจรับต(างๆ อาคารต(างๆ ปกติแล$วที่ดิน ส(ง
ก(อสร$างเปOนของ อบจ.เชียงราย ต$องข้ึนทะเบียนท่ีดิน ส(งก(อสร$าง เม่ือมีการส(งมอบ
แล$ว ตรวจดูว(าภายในอาคารที่ดิน สิ่งก(อสร$างมีอุปกรณ+อะไรบ$าง หากเปOนระบบน(าจะ
ดีข้ึน ส(วนเร่ืองเวรยามรักษาสถานท่ีราชการ โดยเฉพาะสนามกีฬา หอประวัติ                 
ศูนย+ Discovery และได$เน$นย้ําให$กับผู$ที่รับผิดชอบ การนอนเวรต$องอยู(จริง และมีการ
เข$มงวด กํากับ ติดตาม กับยามที่จ$างด$วย บางคร้ังในช(วงรอยต(อของเวลาที่เปลี่ยนกัน 
โดยเฉพาะในสนามกีฬา มีผู$ท่ีมาใช$บริการมาก ในช(วงเย็น และการจัดให$รถวิ่งทาง
เดียว ยังขาดอุปกรณ+อยู( ในวันปกติจะให$ปPดประตู ๓ เปPด ๒ ประตู เวลาประมาณ 
๒๑.๐๐ น.เปOนต$นไป ให$ออกประตูเดียว และได$ตั้งเวลาในการเปPดไฟด$วย 

 
 
 
 



๑๒ 

 

ประธานฯ  ในวาระเพื่อทราบ มีกองใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม( ช(วงนี้ขออนุญาต               
ให$ ผอ.สมชาติ เปOนประธานฯ ดําเนินการประชุมต(อไป ค(ะ 

ผอ.บุญสม  ขอหารือเรื่องงานสารบรรณ หนังสือท่ีเข$ามาเรื่องโครงการของ สจ.ท่ีขอแก$ไข 
เปล่ียนแปลง หรือยกเลิก ขณะนี้เกิดปIญหาระหว(างสํานักการช(าง และกองแผนฯ ซ่ึง
ได$พิจารณาแล$วว(าทุกอย(างต$องปรับท่ีแผนฯก(อน แต(ทางกองแผนฯ ได$แนะนําให$
ประสานกับทางช(างได$เลย จะขอสอบถามข$อเท็จจริงเร่ืองน้ีควรเข$าที่กองไหนก(อน 
ขอให$ท(านประธานฯ ช(วยชี้แจงด$วยครับ 

ผอ.กองแผนฯ  ในการแก$ไข เปลี่ยนแปลง รายการต(างๆ เรื่องเข$าที่กองแผนฯ ก(อน เพราะ
เปOนกองท่ีเร่ิมต$นของการจัดทําแผนก(อนค(ะ 

ผอ.สํานักการช(าง   ขอเชิญกองส(งเสริมฯ แจ$งเร่ืองเพื่อทราบ 
นางนัทธยภรณ+ (แทน ผอ.กองส�งเสริมฯ)   กองส(งเสริมฯ ขอรายงานความคืบหน$าของการจัดตั้งศูนย+บริการเบ้ืองต$นใน

เรื่องของการบริการสุขภาพ ซ่ึงเปOนหน่ึงในตัวชี้วัด LPA ท่ีตกไป ขณะนี้การดําเนินงาน
กําหนดไว$ ๒ จุด คือ ๑. สนามกีฬากลางเชียงราย บริเวณอาคารทําพาสปอร+ตเดิม ๒. 
โถงชั้นล(างสํานักงาน อบจ.เชียงราย การดําเนินการขณะนี้ใกล$เสร็จสมบูรณ+แล$ว และ
จะเปPดดําเนินการทั้ง ๒ ศูนย+ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ท่ีจะถึงน้ี องค+ประกอบ
อ่ืนได$จัดทําครบถ$วนสมบูรณ+แล$ว จะมีเก็บรายละเอียดซ(อมแซมบางส(วน พร$อม
ให$บริการวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๐ ค(ะ 

ผอ.สํานักการช(าง   จะมีการให$บริการฉีดยาด$วยหรือไม( 
นางนัทธยภรณ+ (แทน ผอ.กองส�งเสริมฯ)   ไม(มีค(ะ เปOนการให$บริการเบ้ืองต$น ศูนย+ด$านล(างจะผนวกศูนย+บริการกองทุน

สวัสดิการฟklนฟู และศูนย+บริการผู$พิการ ร(วมอยู(ด$วย ส(วนจุดสนามกีฬา จะเปOนการ
ให$บริการด$านสุขภาพเบื้องต$น ซ่ึงในการปฏิบัติงานกองส(งเสริมฯ ได$ขอความร(วมมือ
ทุกกอง/สํานัก และขณะน้ีได$จัดส(งรายชื่อเพื่อให$ท(านนายกฯ ได$ลงนามคําสั่งแต(งตั้ง
การปฏิบัติงาน และเม่ือมีการออกคําสั่งแล$วจะมีการจัดอบรมเบื้องต$นให$สําหรับ
ข$าราชการ/พนักงานจ$าง ท่ีจะมาร(วมปฏิบัติงานในส(วนนี้ 

ผอ.สํานักการช(าง  ขอให$ทางกองส(งเสริมฯ ช(วยจัดทําป5ายให$ชัดเจน 
นางนัทธยภรณ+ (แทน ผอ.กองส�งเสริมฯ)   ขณะน้ีกําลังดําเนินการค(ะ ขออนุญาตเรียนถามว(าเม่ือวานได$ตรวจท่ีห$อง

บริการท่ีสนามกีฬา ไม(มีทางลาดสําหรับผู$พิการท่ีจะข้ึนไปรับบริการ จะขอหารือใน
ส(วนน้ีจะต$องจัดทําโครงการหรือแผนเพิ่มเติมค(ะ 

ผอ.กศว. รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ  ในส(วนของศูนย+บริการขณะนี้ไม(มีทางลาด สําหรับห$องนํ้าได$จัดทําเพิ่มจาก
ด$านเดียวเปOนสองด$าน และท่ัวอาคารต(อไปนี้จะมีทางลาดทุกอาคารคงต$องสํารวจ 
เพราะจะมีการจัดการแข(งขันกีฬาแห(งชาติ และกีฬาผู$พิการด$วย และศูนย+แห(งนี้
จะต$องมีการเปPดให$บริการทุกวัน เน่ืองจากมีผู$มาใช$บริการในสนามกีฬาเปOนประจํา           
ทุกวัน  

ผอ.สํานักการช(าง  ในเร่ืองน้ีจะมอบหมายให$ทางฝ@ายก(อสร$างเข$าไปสํารวจสถานที่ เพื่อจัดซ้ือวัสดุ
จัดทําเบื้องต$นก(อน 

นางนัทธยภรณ+ (แทน ผอ.กองส�งเสริมฯ)   ขอฝากท(าน ผอ.สํานักการช(าง เร่ืองของการซ(อมแซมในห$องด$วยค(ะ 
ผอ.สํานักการช(าง  จะให$ทางช(างได$สํารวจและดําเนินการพร$อมกัน 
 
 



๑๓ 

 

หน.สป.อบจ.  ขออนุญาตเพิ่มเติมเปOนข$อเสนอแนะ ขออนุญาตขยายคําของชื่อศูนย+ตาม
โครงการ เปOนศูนย+บริการสุขภาพสําหรับประชาชน เพื่อเปOนการให$บริการและ
ประโยชน+ของประชาชน 

ผอ.สํานักการช(าง  ศูนย+นี้เปOนการให$บริการประชาชนทั่วไป บุคคลภายนอกด$วย ไม(ใช(แค(
บุคลากรในองค+กรอย(างเดียว 

นางนัทธยภรณ+ (แทน ผอ.กองส�งเสริมฯ)   สําหรับให$บริการประชาชนทั่วไปค(ะ 
ผอ.กศว. รก.ผอ.สํานักการศึกษาฯ  ศูนย+ฯ น้ีจะเปOนนวตกรรมด$วย ซ่ึงไม(มีหน(วยงานใดจัดทํา เปOนโครงการที่ดี

ครับ 
ผอ.กองคลัง  ในวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กองคลังจะมีการดําเนินโครงการอบรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพผู$ประกอบการชําระภาษี และค(าธรรมเนียมโรงแรม ณ อาคารคชสาร 
อบจ.เชียงราย  

ผอ.สํานักการช(าง  ให$จัดทําหนังสือแจ$งเวียน และแจ$งในส(วนของกองกิจการสภาฯ ด$วย 
หน.สป.อบจ.  ควรจัดทําหนังสือแจ$งด$วยโดยหลักแล$ว เพื่อจะได$เปOนทางการด$วย 
   เร่ืองการบันทึกเทปถวายพระพร จะมี ๒ ช(วง คือ ช(วงของการบันทึกเทป

ถวายพระพรสมเด็จพระเจ$าอยู(หัวมหาวิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 
ซ่ึงจะเร่ิมในช(วงภาคบ(าย ระหว(างวันที่ ๑๗-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ วันท่ี ๓๑ ก.ค. 
– ๔ ส.ค.๖๐ เปOนการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ$าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ แต(ละคณะไม(เกิน ๒๐ ท(าน จะใช$แนวทางเดิมคือกองละ ๒ ท(าน  

ผอ.สํานักการช(าง  ช(วงเวลาในระหว(างวันท่ี ๑๗-๒๑ ก.ค.๖๐ เปOนการบันทึกเทปรัชการที่ ๑๐  
ยังไม(ได$กําหนดวัน และจะมีช(วงวันท่ี ๓๑ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐ ด$วย ในการประชุมครั้งนี้
ควรจะกําหนดวัน เพื่อจะได$ประสานวันในการจองบันทึกเทป ระหว(างวันท่ี ๑๗-๒๑ 
ก.ค.๖๐ กําหนดให$เปOนวันท่ี ๒๑ ก.ค.๖๐  

หน.สป.อบจ.   ให$เตรียมปลอกแขนสีดําไปด$วย 
ผอ.สํานักการช(าง  ชุดที่ ๒ ระหว(างวันท่ี ๓๑ ก.ค. – ๔ ส.ค.๖๐ กําหนดเปOนวันท่ี ๔ ส.ค.๖๐   

ตรงกับการประชุมประจําเดือน ให$เลื่อนวันประชุมออกไปก(อน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

-  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  และเห็นชอบดําเนินการตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองอ่ืนๆ 
ประธานฯ  ขออนุญาต เร่ืองวาระอ่ืนๆ ในการจองเลขที่คําสั่ง จากนี้ไปภายใน ๑ อาทิตย+ 

หากไม(นําคําสั่งมาติดจะยกเลิกคําสั่งน้ัน เพราะขณะนี้เกิดปIญหา คําสั่งเลขท่ีซ้ําซ$อนกัน 
ขอความร(วมมือหากออกคําสั่งแล$ว นําสําเนาคําสั่งไปติดท่ีเล(มคําส่ังภายใน ๑ อาทิตย+ 

 
 
 
 
 



๑๔ 

 

หน.สป.อบจ.  เรื่องคําสั่ง มีเจ$าหน$าท่ีที่ได$รับมอบหมายให$ดูแลอยู( เกิดปIญหาคือเม่ือได$จัดทํา
คําสั่งแล$วเพื่อให$การดําเนินการรวดเร็วข้ึน จึงได$มีการให$จองเลขที่คําสั่งล(วงหน$า และผู$
ท่ีจัดทําคําสั่งนั้น เม่ือผ(านระยะเวลาไปอาจจะลืมนําคําสั่งไปติดตามที่เคยได$ปฎิบัติกัน
มา และท$ายที่สุดในการตรวจสอบนั้นจึงได$ค$นหาต$นฉบับแล$วนํามาติด เห็นว(าในทาง
ปฏิบัติเกิดจากผู$ปฏิบัติงานขาดความใส(ใจ ในวันนี้ได$หารือกับทางเจ$าหน$าที่ที่
รับผิดชอบ จึงขอออกหนังสือเพื่อเปOนแนวทางปฏิบัติในการจัดทําคําสั่ง เม่ือมีการจอง
เลขท่ีคําสั่งให$นํามาติดภายใน ๑ อาทิตย+ จึงขอนําเรียนท(าน ผอ.กอง/สํานัก เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานในการจัดทําคําสั่งของเจ$าหน$าที่ในสังกัด เพื่อจะได$หาแนวทางแก$ไข
ร(วมกัน ขอฝากช(วยกําชับกับเจ$าหน$าท่ีผู$ปฏิบัติด$วยครับ 

ประธานฯ  ขอฝากทางสํานักปลัดฯ ช(วยแจ$งเวียนในเร่ืองการจัดทําคําสั่งด$วยค(ะ เพราะ
เร่ืองคําสั่งเปOนเร่ืองท่ีสําคัญ แต(ละกองขอให$กระตือรือร$นด$วยในการจองคําสั่งแล$วให$
นําไปติดด$วย ซ่ึงขณะนี้คําสั่งน้ันค(อนข$างเปOนระบบ มีการรันเลขท่ีคําสั่ง และการสแกน
คําสั่งในระบบ เพื่อให$ง(ายต(อการค$นหา 

ผอ.กองแผนฯ  ตามที่ ผอ.กองพัสดุฯ ได$แจ$งเบ้ืองต$น ได$รับแจ$งจากเจ$าหน$าที่ในการจัดทํา
ฎีกาเพิ่มข้ึน โดยให$จัดทําสําเนาให$กองพัสดุฯ ด$วย เจ$าหน$าที่จึงได$จัดทําฎีกาให$เซน
จํานวน ๓ ชุด ขอทราบถึงข$อมูลในการจัดทําฎีกาเพิ่มข้ึนค(ะ เพราะช(วงที่ สตง.เข$า
ตรวจสอบน้ัน ก็ได$ตรวจท่ีกองคลังอยู(แล$ว 

ผอ.สํานักการช(าง  ตามท่ี ผอ.กองแผนฯ ได$สอบถามน้ัน จะมีการเซนสําเนาฎีกาเปOนจํานวนมาก 
ซ่ึงเปOนการเพิ่มปริมาณกระดาษ และเสียเวลา 

หน.สป.อบจ.  ประเด็นแรก เก่ียวกับการจัดทําฎีกา ๓ ชุด ประเด็นท่ีสอง การจัดทําเอกสาร
สําหรับประกอบการเบิกจ(าย ในส(วนของการเซนรับรองสําเนาถูกต$อง ซ่ึงต$องปฎิบัติ
ตามระเบียบฯ แต(เอกสารมีเปOนจํานวนมาก 

ผอ.กองแผนฯ  เร่ืองของระเบียบฯ ท่ีใช$แนบ ต$องใช$ระเบียบพัสดุฯ แบบเดียวกัน ซ่ึงทุกฎีกา
จะต$องแนบ และ ผอ.กอง/สํานัก ต$องเซนรับรองถูกต$องทุกคร้ัง 

ผอ.สํานักการช(าง  ใช$แนวทางเดิมในการจัดทําได$หรือไม( 
ผอ.กองพัสดุฯ  มีหนังสือสั่งการให$หัวหน$าเจ$าหน$าท่ีพัสดุ และเจ$าหน$าที่พัสดุ ให$เก็บเอกสาร

ไว$เพื่อการตรวจสอบ จึงขอความร(วมมือฉบับจริงเก็บไว$ท่ีกองพัสดุฯ เพราะเปOนหนังสือ
สั่งการและเปOนไปตามความรับผิดชอบของหนังสือสั่งการนั้น ส(วนการเบิกจ(ายนั้นก็ให$
เปOนไปตามระเบียบฯ การเบิกจ(าย รายละเอียดตามเอกสารมีอะไรบ$าง ตามที่ ผอ.กอง
คลัง ได$แจ$งเวียน แต(ถ$าเปOนเร่ืองการสอบราคาไม(ได$ใช$ท้ังหมด จะใช$เอกสารเก่ียวข$อง
ตามท่ี ผอ.กองคลัง ได$ระบุไว$ เช(น กองแผนฯ ที่ได$แนบระเบียบฯ ไปน้ัน เปOนแนวทาง
เดียวกับการเสนอหนังสือซ่ึงจะต$องแนบระเบียบฯ ให$ผู$บริหารทราบ ซ่ึงไม(จําเปOนต$อง
นําไปแนบฎีกาทุกฉบับ 

ผอ.กองคลัง  ตามที่กองคลัง ได$จัดทําบันทึกแจ$งเวียนนั้น จากการประชุมหัวหน$าส(วน
ราชการ (นอกรอบ) กองคลังจึงได$ดําเนินการตามระเบียบฯ การเบิกจ(ายเงิน ซ่ึงได$
หารือกับท(านนายกฯ และที่ประชุม เห็นชอบหรือไม( เม่ือมติเห็นชอบ จึงได$ดําเนินการ
ให$เจ$าหน$าท่ีจัดทําหนังสือเวียน จึงได$แจ$งเก่ียวกับเอกสารที่ใช$แนบประกอบการ
เบิกจ(ายตามจริง ในส(วนของกองคลัง จะใช$บันทึกขออนุมัติ คําสั่ง สัญญา ใบแจ$งหนี้ 
ใบตรวจรับ และเอกสารประกอบสัญญา เช(น แบบแปลน ค(า K ที่ประกอบสัญญาใช$
ท้ังหมด ขอเปOนฉบับจริง จึงได$หารือกับ ผอ.กองพัสดุฯ ขอเปOนฉบับจริง และให$ทาง 
กองพัสดุฯ เก็บสําเนา เม่ือ สตง. และ ปปช. เข$าตรวจสอบ กองคลังจะได$ดําเนินการ



๑๕ 

 

นําฎีกาฉบับน้ีให$และประกอบกัน ขอให$เลขวางฎีกากองพัสดุให$ตรงกับกองคลัง               
เพื่อง(ายต(อการค$นหาเอกสาร แต(เอกสารในการยื่นซอง กองคลังจะไม(ใช$ เพราะมี
จํานวนมาก แต(สัญญาขอใช$ฉบับจริง ในส(วนที่ ผอ.กองแผนฯ ได$สอบถามการแนบ
ระเบียบฯ น้ัน กองคลัง ไม(มีนโยบายให$ใช$ระเบียบฯแนบ ให$อ$างข$อระเบียบฯ แทน 
เปOนเร่ืองของกองพัสดุฯ ไม(เก่ียวข$องกับ กองคลัง  และกองคลังจะใช$เฉพาะระเบียบฯ 
การเบิกจ(ายเท(านั้น 

หน.บุญญาพร    ขอเสริมในส(วนของ ผอ.กองแผนฯ เนื่องจาก รก.หน.ฝ@ายงบประมาณ และ
เจ$าหน$าที่ในฝ@ายนําฎีกาจัดซ้ือ/จัดจ$าง มาเสนอ ซ่ึงปกติจะมีฉบับจริงและสําเนา และมี
อีกฉบับท่ีเปOนสําเนา และเจ$าหน$าท่ีได$นําสําเนามาให$ ๒ ชุด จึงได$สอบถามว(าขณะนี้ใน
การจัดทําฎีกาได$เพิ่มเปOนจํานวน ๓ ชุด จึงได$รับคําตอบ กองคลังให$จัดทํา ๑ โครงการ 
มี ๓ ฉบับ คือ มีฉบับจริง ๑ ชุด และสําเนา ๒ ชุด จึงเปOนสาเหตุท่ี ผอ.กองแผนฯ                 
ได$สอบถามในเรื่องของการจัดทําเพิ่ม 

ผอ.กองคลัง  กองคลังจะใช$แค( ๑ ชุด และใช$เอกสารประกอบตามที่กองคลังได$แจ$งเวียน 
แต(สัญญาขอเปOนฉบับจริง ในส(วนของกองพัสดุฯ ถ$ามีการเก็บ ขอให$เก็บสําเนา 

หน.สป.อบจ.  ข$อเท็จจริงของเอกสาร ตามระเบียบฯ ฉบับจริงต$องอยู(ท่ีส(วนราชการใด 
ผอ.กองคลัง  ตามหนังสือท่ี ผอ.กองพัสดุฯ ส(งมาให$น้ัน ในการเก็บเอกสารการจัดซ้ือ/               

จัดจ$าง ซ่ึงไม(ได$ระบุว(าเปOนสําเนาหรือฉบับจริง แต(ส(วนของกองคลัง จะขอเปOนฉบับจริง
ได$หรือไม( เพราะเกรงว(าจะมีข$อผิดพลาดเม่ือมีการถ(ายสําเนา เพื่อไม(ให$เกิดความล(าช$า
ในการส(งฎีกากลับคืนแก$ไข  

ผอ.กองพัสดุฯ  ตามหนังสือแล$ว จะไม(ระบุว(าสัญญานั้น เปOนสําเนาหรือฉบับจริง คู(ฉบับอยู(ที่ผู$
รับจ$าง และฉบับจริงอยู(ท่ี อบจ. แต(ในส(วนของการเบิกจ(าย จะดําเนินการใช$แบบใด  
ถ$าเปOนไปตามหนังสือสั่งการ สัญญาของ อบจ. คือ สัญญาฉบับน้ัน เก็บที่เจ$าหน$าที่
พัสดุ และหัวหน$าเจ$าหน$าที่พัสดุ แต(ถ$าหน(วยงานผู$เบิกมีการเซนรับรองสําเนาเปOน
จํานวนมาก จะขอใช$มติที่ประชุมว(าฉบับจริงเก็บไว$ที่กองคลัง และไม(ต$องการเซน
สําเนาท่ีมีจํานวนมาก จะให$กองคลังเปOนผู$รับผิดชอบ ถ$าใช$มติท่ีประชุม ในส(วนของ
เอกสารประกอบฎีกาอยู(ท่ีกองคลัง ในส(วนของ ผอ.กองแผนฯ สอบถามมา ตาม
หนังสือสั่งการแล$ว กองพัสดุฯ มีหน$าที่ต$องจัดเก็บเอกสารตามกระบวนการจัดซ้ือ/               
จัดจ$าง ทั้งหมด เพราะฉะนั้นทุกฎีกาต$องนํามาให$กองพัสดุฯ ๑ ชุด และขอฉบับจริง 
และเจ$าหน$าท่ีของกองแผนฯ น(าจะสําเนาไว$ท่ีกองอีก ๑ ชุด หรือไม( จึงจัดทําเอกสาร
ข้ึนมา ๓ ชุด โดยจัดส(งให$ กองคลัง ๑ ชุด กองพัสดุฯ ๑ ชุด ที่ต$นสังกัด ๑ ชุด                 
จึงมีเอกสารทั้งหมด ๓ ชุด แต(ขณะนี้ฉบับจริงต$องนํามาให$กองพัสดุฯ  

ผอ.กองแผนฯ  ประเด็นที่ไม(เข$าใจคือการทําเอกสารให$กองพัสดุฯ และกองพัสดุฯได$ชี้แจงว(า     
มีหนังสือสั่งการ จึงได$ข$อสรุปที่ชัดเจนมากข้ึนในการจัดทําเอกสารข้ึนมา ๓ ชุด  

ผอ.กองคลัง  เร่ืองเอกสาร ๒ ฉบับ จัดส(งทางกองคลัง ๑ ฉบับ และกองพัสดุฯ ๑ ฉบับ               
แต(ถ$าหน(วยงานที่ทําการเบิกจ(ายจะเก็บไว$ให$ถ(ายเก็บไว$ ไม(ต$องจัดทําสําเนาก็ได$ 

หน.สป.อบจ.  ในการดําเนินการจัดทําใช$ ๓ ฉบับ สําหรับฉบับท่ีจะจัดเก็บน้ัน จะถ(าย
เอกสารก็ได$ แต(ก็จะเปOนการสิ้นเปลืองงบประมาณ ก็ให$จัดทําเหมือนกับคู(ฉบับเลยโดย
ใช$กระดาษ Copy ในการจัดทํา ถ$าพิจารณาว(าฉบับจริงจะเก็บส(วนราชการใด เร่ือง
สัญญาเก็บท่ีกองพัสดุ เพราะสัญญาต$องใช$คู(กับฉบับจริงทั้งหมดที่พัสดุฯดําเนินการ   
ในการส(งฎีกาเบิกจ(ายน(าจะเปOนสําเนา ในความคิดเห็นส(วนตัว 

 



๑๖ 

 

ผอ.สํานักการช(าง  ขอสอบถาม ขณะนี้ฎีกาฉบับจริงจัดเก็บที่กองคลังหรือไม( 
ผอ.กองพัสดุฯ  เรื่องการเบิกจ(าย สําหรับฉบับจริงอยู(ท่ีกองคลัง แต(กระบวนการที่ได$มาซ่ึงการ

เบิกจ(ายอยู(ที่กองพัสดุฯ  
หน.สุพิน  ขออนุญาตค(ะ กองพัสดุฯ ได$แจ$งเวียนหนังสือสั่งการฉบับนั้นแล$ว และในที่

ประชุม ตามที่ ผอ.กองพัสดุฯ ได$เสนอมาว(าจะให$ยึดตามมติท่ีประชุม เห็นว(าควรจะยึด
ตามหนังสือสั่งการเปOนหลักหรือไม( 

ผอ.กองคลัง  ในการจัดส(งฎีกา กองคลังไม(อยากจะเก็บฉบับจริง แต(ได$รับทราบจากทุกกอง
ว(าเซนสําเนาเปOนจํานวนมาก โดยเฉพาะสํานักการช(าง จะมีเอกสารมากเพราะเปOน
หมวดสิ่งก(อสร$าง  

ผอ.สํานักการช(าง  เร่ืองการเซนเอกสารไม(เปOนไร ขอให$แนบเอกสารเท(าที่จําเปOน ขณะนี้ยังไม(
ชัดเจนเร่ืองฎีกาฉบับจริง 

หน.สป.อบจ.  ฎีกาฉบับจริงอยู(ทั้ง ๒ กอง แต(มีหลักฐานที่เปOนฉบับจริงบางเร่ือง เช(น                   
ใบตรวจรับ ถ$าอยู(ในข้ันตอนการเบิกจ(าย ก็จะเปOนฉบับจริง แต(ข้ันตอนของสัญญากอง
คลังจะให$แนบฉบับจริงมาด$วย ข้ันตอนน้ีจึงเรียน ผอ.กองพัสดุฯ ให$สอบถามข$อมูลที่
ชัดเจน ในกระบวนการข้ันตอนนี้อยู(ในข้ันตอนการจัดหาพัสดุที่มีการลงนามในสัญญา
เสร็จแล$ว ควรจะจัดเก็บส(วนใดเพื่อให$เหมาะสม 

ผอ.สํานักการช(าง  ตามหลักโดยรวมแล$ว ไม(ควรใช$เอกสารจํานวนมาก ให$มีการเซนน$อยท่ีสุด
และถูกต$องตามระเบียบฯ ด$วย 

ผอ.กองพัสดุฯ  ในสัญญานั้นมีหลายหน$าประมาณ ๘ แผ(น นอกนั้นจะเปOนเอกสารแนบท$าย
สัญญาค(ะ 

ผอ.สํานักการช(าง  ได$ร(วมเปOนคณะกรรมการประเมินการป5องกันทุจริตของ อปท. ขณะน้ีท$องถ่ิน
ท่ัวประเทศได$จัดทําแผนฯ ป5องกันการทุจริต ในส(วนของ อบจ.เชียงราย ประเมิน
คะแนนตนเองได$ ๑๙๗ คะแนน ซ่ึงหลังจากที่ประเมินแล$วจะได$ส(งไปที่ ปปช.กลาง 
ขณะนี้ประเมินที่ ปปช.เชียงราย และมีการส(งเพื่ออุทธรณ+เก่ียวกับข$อมูลที่ตกหล(น 
ตามคะแนนท่ีได$ประเมินตนเอง ในจังหวัดเชียงราย ๑๔๔ แห(ง ซ่ึงมีเกณฑ+ประเมิน
ตนเองทุกกอง ตามตัวช้ีวัดท่ีได$ประชุมไปคร้ังก(อน หลังจากนี้ ทางกรรมการซ่ึง
ประกอบด$วย ปปช.จังหวัด , สตง. , หอการค$า , อุตสาหกรรม , จังหวัด , ท$องถ่ิน , 
ผู$แทนนายกฯ , ผู$แทนของ อบจ. ซ่ึงขณะนี้ตามตัวชี้วัดต(างๆ จะมีการสุ(มประเมิน คาด
ว(า อบจ.เชียงราย ที่ได$คะแนนสูง จะมีการตรวจประเมินประมาณเดือน กันยายน 
๒๕๖๐ เม่ือประเมินผ(านและได$คะแนนสูงจะมีการมอบโล(ให$แต(ละจังหวัดท้ัง                  
๗๖ จังหวัด ในส(วนของ อบจ.เชียงราย อาจจะได$รับโล( แต(ละกองท่ีเก่ียวข$องจะต$อง
รับทราบด$วย เพราะทางกรรมการจะมีการสอบถามข$อมูล เน่ืองจากเปOนแผนใน
อนาคตหรือแผนที่ต(อเนื่อง ซ่ึงคณะกรรมการจะมาประเมินว(าได$มีการปฏิบัติจริง
หรือไม( เก่ียวกับเร่ืองเอกสารต(างๆ มีการจัดทําข้ึนมาเองหรือไม( มีการจัดทําให$เปOนไป
ตามตัวชี้วัดหรือไม( จึงขอฝากให$มีการเตรียมพร$อมไว$ก(อน 

 
 
 
 
 



๑๗ 

 

หน.สป.อบจ.  ขออนุญาตท(านประธานฯ เพื่อให$เห็นภาพเร่ิมจากมีแผนป5องกันการทุจริต             
๔ ปX โดย ปปช.กําหนด อบจ.เชียงราย ได$ดําเนินการตามกรอบมาโดยมีการตั้ง
คณะกรรมการ และแต(ละกองก็จัดทําโครงการท่ีอยู(ในแผน เสนอเปOนโครงการฯ ซ่ึงมี
รายละเอียดครบถ$วน ขณะนี้ อบจ.เชียงราย ประเมินตนเองได$ ๑๙๗ คะแนน                 
จาก ๒๐๐ คะแนน และแผนของแต( ละกองนั้ นอยู( ใ นข$อบัญญัติประจํ าปX                    
การดําเนินการจะเห็นถึงภาพในเกิดรูปธรรมปX ๖๐ จําเปOนต$องแจ$งบุคลากรเก่ียวกับ
โครงการท่ีอยู(ในแผนการป5องกันการทุจริตด$วย ขอฝากทุกกองที่ได$เสนอโครงการที่
เก่ียวข$องให$ตรวจสอบว(ามีโครงการใดบ$างเพื่อจะได$ช้ีแจงกับบุคลากรได$ทราบ 

ผอ.กองป5องกันฯ  ในวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในส(วนที่ มีการตรวจติดตามเรื่องถนน
ปลอดภัย ขอฝาก ผอ.ทุกท(านกําชับเจ$าหน$าที่ให$สวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัด
นิรภัยด$วยค(ะ 

ผอ.สํานักการช(าง  ขอขอบคุณทุกท(านที่ได$ร(วมประชุมวันนี้ โดยเป5าหมายต$องการให$การ
ดําเนินงานเสร็จโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ ขอปPดประชุมครับ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  และเห็นชอบดําเนินการตามที่เสนอ 

 
ปBดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐น. 
 
 

                                                               
 
  (นางสาวศุภิดา   เวียงเงิน)     (นางสาวพิมณพรรธน+    จินดาขัด) 
เจ$าพนักงานธุรการชํานาญงาน                            หัวหน$าฝ@ายบริหารงานท่ัวไป 
 ผู$บันทึกรายงานการประชุม                                 ผู$รายงานการประชุม 
 
 
 
 
                  (นายดรุณพัฒน+  อินดี) 
                                 หัวหน$าสาํนักปลัดองค+การบริหารส(วนจังหวัด 

 

 

 


